

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯธุรกิจ

## เงินนอกทะลักดันหุ้นไทย 1,700 ต่างชาติโหมซื้อ 2.8 พันล้านบาท เน้นกลุ่มพลังงาน'

ผู้จัดการตลาดมองเฟดขยับดอกเบี้ยไม่กระทบ

ดัชนีหุ้นเข้าใกล้ 1,700 จุด หลังต่างชาติซื้อรวดเดียว 2.8 พันล้านบาท เน้นหุ้นพลังงาน "บางจาก" ริงนิวไฮรอบ 22 ปี ด้านเอเชียพลัส คาดระยะสั้นดัชนีแตะ 1,700 จุด ประเมินราคาน้ำมันสิ้นปียืน 60 ดอลลาร์ ด้านตลาดหลักทรัพย์มอง เฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบแรงซื้อ

## แนะใช้ระบบตรวจสอบด้านศก.ผันผวน

รพท.ชี้โลกผันผวนสูง แนะธุรกิจขนาดใหญ่ วางระบบตรวจสอบภายในที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมยกระดับธุรกิจ เคลื่อน Thailand 4.0. ซูโมเดล "แบงก์พาณิชย์" จุดเริ่มต้นสร้างธรรมาภิบาล

## 'ซีไอเอ็มบีไทย'ยุติบัตรเครดิต

"ซีไอเอ็มบีไทย" ประกาศหยุดธุรกิจบัตรเครดิต มีผลตั้งแต่ 21 ต.ค.นี้ เหตุการณ์แข่งขันสูง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อสินเชื่อรายย่อย เพราะสินเชื่อบัตรเครดิตคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของแบงก์

เดลินิวส์

## สั่งรัดภาษีออนไลน์เข้ม แคปหน้าจอไล่เช็กบิล

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีการสั่งซื้อระบบออนไลน์จากต่างประเทศและจัดส่งทางไปรษณีย์เข้ามาในไทย หลังพบว่าผู้ประกอบการและผู้ซื้อของไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย สำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเข้ามาในไทย

## สินค้าเงินหลักไทยปีหน้า รถยนต์ไฟฟ้าคันแค่ 2 แสน

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมฯ เร่งติดตามผลกระทบจากการขยายความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-จีน ที่จะมีเพิ่มเติมในวันที่ 1 ม.ค.61 ซึ่งส่งผลให้มีสินค้าเงินอีก 703 รายการ ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเข้ามาไทย โดยรายการสำคัญ เช่น สินค้าภาคการเกษตร รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องประเมินว่า หากไม่เสียภาษีแล้ว นำเข้ามาในไทยมากน้อยแค่ไหน กระทบอย่างไร

## แบงก์ชาติฟันธงศก.ฟื้น เกาะติดเงินบาทใกล้ขีด

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นชัดเจน จากการส่งออกที่ขยายตัวติดต่อกัน ทำให้เศรษฐกิจขณะนี้เริ่มกระจายไปสู่

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ภาคการผลิตบางแห่งได้แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้เห็นสัญญาณ และปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ใหม่ จากที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% เพิ่มขึ้นเป็น 3.8% และในปี 61 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.8% จากเดิมที่ 3.7%

## คุมดีตรามอก.พาวเวอร์แบงก์

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบกำหนดให้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า สำหรับการใช้งานพกพา (พาวเวอร์แบงก์) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีเหตุการณ์เกิดระเบิด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหลายครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการประกาศเป็นขั้นตอนกฎหมาย เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหากมาตรฐานมีผลบังคับใช้

## สั่งเจ้าหน้าที่'ศุลกากร'แจ้ง ทรพยศก่อนรับตำแหน่ง

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยหลังให้นโยบายปีงบประมาณ 61 แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ ว่า ในปีนี้ได้ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมภายในองค์กร พร้อมกับกำหนดให้เป็นปีแรก ที่ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ทั้งส่วนกลาง หรือตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อน และหลังรับตำแหน่ง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้นำตำแหน่งหน้าที่ไปกระทำการทุจริต ซึ่งเป็นตามนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง

มติชน

## 'เบสท์ริน'ไม่ถอยร่วมประมูลเมล์ ซี'ขสมก.'ไร้อำนาจขึ้นบัญชีดำ มีแผนสองส่งพันธมิตรเคาะแทน

'เบสท์ริน' ยันร่วมประมูลเมล์เอ็นจีวี 489 คันรอบใหม่ ต.ค.นี้ เหตุยังไม่ถูกแบล็กลิสต์ ซี'ขสมก. ไม่มีสิทธิขึ้นบัญชี อำนาจเป็นของกรมบัญชีกลาง หากถูกตัดสิทธิพร้อมส่งบริษัทพันธมิตรร่วมประมูลแทน ด้าน ขสมก.เล็งหามาตรการสกัด

## 'สามารถ'จัดทัพธุรกิจมือถือขาลงตั้งชื่อใหม่มุ่งดิจิทัล

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สามารถ ดิจิทัล จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับแนวการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ดิจิทัลเต็มตัว คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนชื่อจะแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรเป็น 5 สายธุรกิจ ได้แก่ 1.Digital network ให้บริการด้านการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล ล่าสุดได้เซ็นสัญญาโครงการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที 3 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดิจิทัล (DTRS : Digital Trunked Radio System) สถานีฐานจำนวน 1 พันแห่ง มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2.Digital Content อาทิ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ "EDT" ให้ข้อมูลเรื่องกินดื่มเที่ยว แอปพลิเคชัน "Horowold" แหล่งรวมหมอดูทุกศาสตร์ 3.iSport ดำเนินธุรกิจกีฬาครบวงจร ซึ่งนอกจากได้สิทธิถ่ายทอดสัญญาณไทยพรีเมียร์ลีกกว่า 600 แมตช์ในแต่ละปีแล้ว ยังทำธุรกิจ Sport Tour และ Sport Event 4.Zazzet ธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้บริการขายฝากสินทรัพย์ออนไลน์ และ 5.iOT ดำเนินธุรกิจจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริม

**ก.ล.ต.สั่งเพชแจงข้อมูลใน7วัน ทำข้อตกลงCCUกับ3นักลงทุน**

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกแถลงการณ์สั่งให้บริษัท เพช ดีเวลลอป เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ชี้แจงข้อมูลกรณีทำข้อตกลงกับนักลงทุน 3 ราย ที่มีผลผูกพันให้เพชต้องรับซื้อหุ้นบริษัทร่วมบางส่วนคืนจากคู่สัญญา จะมีผลกระทบต่อภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นของเพชหรือไม่ และให้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 7 วัน

**ห่วงแผนลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าสะดุ เล็งทบทวนเอฟทีเอจีนจ่ายภาษี0%กอบศักดิ์'ถกด่วนหาทางเจรจา**

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิดเจรจากับจีนเพื่อขอทบทวนข้อตกลงการค้า (เอฟทีเอ) ระหว่างไทย-จีนในเรื่องของการปรับอัตราภาษีเหลือ 0% สำหรับสินค้านำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ซึ่งเป็น 1 ใน 703 รายการมีอัตราภาษีนำเข้า 0% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งในแง่การจัดเก็บภาษีและการดึงนักลงทุนเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

ไทยรัฐ

**ตั้งศูนย์รับมือภัยไซเบอร์**

เข้มมาตรฐานปลอดภัยเทคโนโลยีการเงิน

15 แบงก์ไทย จับมือตั้งศูนย์รับมือภัยไซเบอร์ ยกระดับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูล หวังคนไทยมั่นใจความปลอดภัยและกล้าใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้านผู้ว่า ธปท.เชียร์เหตุปัจจุบันโลกไซเบอร์ถูกโจมตีถึง 300 ครั้งต่อนาที และเป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามสำคัญของโลก

**รัฐเบิกจ่ายงบปี 60 เกือบหมด ศุลกากรจัดเก็บรายได้ต่ำเป้า**

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณในวันที่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2,586,551 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94.64% สูงขึ้น 0.35% จากปี 59 ที่เบิกจ่ายได้ 94.29% โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 2,225,060 ล้านบาท

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท สูงขึ้น 0.69% จากงบปี 59 ที่เบิกจ่ายได้ 101.18% ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 361,491 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 548,872 ล้านบาท หรือ 65.86% ต่ำกว่าปีก่อน 0.91%

### หนี้ครัวเรือนผ่านจุดหนักสุดมาแล้ว

นายวิษณุยุทธ บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางแอนนา กอร์บาโซ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ประจำภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ว่า สศช.ได้ให้ข้อมูลกับไอเอ็มเอฟถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลาง 5 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ช่วงปี 60-64 โดยอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.8-4.3% ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจโลกขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 3.6%

### แบตเตอรี่ต้องมี "มอก."

นายฉัฐพล รั้งสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมกำหนดให้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานพกพา หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเพาเวอร์แบงก์(Power Bank) และวัสดุเครื่องใช้ที่สัมผัสอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ที่ทำจากพลาสติก เมลามีน สเตนเลสหรือไม้ และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

### "สามารถ"ถอดใจเหน้อยขายมือถือ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า การแข่งขันในตลาดขายโทรศัพท์มือถือที่รุนแรง ทำให้ในที่สุดกลุ่มสามารถตัดสินใจปรับทิศทางของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด(มหาชน) ใหม่ถอยออกจากตลาดค้าปลีกมือถือหันมาเน้นขายบริการที่กลุ่มสามารถมีความถนัดกว่า

### เงินเฟ้อเดือน ก.ย.ติด 0.86%

ระทึก "ก๊าซหุงต้ม-เอ็นจีวี" จ่อปรับขึ้นราคา

ลุ้น "กบง." ชี้ขาดขึ้นหรือตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ขณะที่ ปตท.แทงกัก ยังไม่สรุปขึ้นราคาเอ็นจีวีล่าสุด ผลจากการปรับขึ้นภาษีเบียร์ เหล้า บุหรี่ ดันเงินเฟ้อ ก.ย.สูงขึ้น 0.86% "พาณิชย์" ลดคาดการณ์ใหม่ให้ตลอดทั้งปีนี้ ให้เป็นการขยายตัว 0.4-1.0% เหตุน้ำมันดิบราคาไม่ผันผวน และบัตรคนจนช่วยลดแรงกดดันราคาสินค้า

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## มัลดีฟส์จیبไทยลงทุนเกาะใหม่

ททท.ชูแผนโรดโชว์โรงพยาบาล

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Abdulla Yameen Abdul Gayoom ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ซึ่งทางมัลดีฟส์จะมีการขยายสนามบินให้รองรับคนเดินทางจาก 1.3 ล้านคนต่อปี ในปัจจุบัน เป็น 7 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2563 พร้อมเปิดเกาะเพิ่มอีก 50 เกาะเพื่อให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึ่งก็ได้เชิญชวนนักลงทุนจากไทยให้เข้ามาลงทุนด้วยในด้านของโครงสร้างพื้นฐานการสร้างสนามบินแห่งใหม่ การท่องเที่ยว รวมถึงการค้า เพราะมัลดีฟส์ต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าเกษตรจากไทยจำนวนมากเพราะการเปิดเกาะเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 50 เกาะ จะเพิ่มจำนวนที่พักอีก 50,000 เตียง อีกทั้งไทยได้ขอการเรียนรู้ที่เรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการขยะของรีสอร์ทแต่ละแห่งในมัลดีฟส์ที่ทำได้อย่างดี อีกทั้งทางมัลดีฟส์ได้เสนอการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องบินน้ำให้กับไทย ซึ่งมัลดีฟส์มีมากถึง 60 ลำ และมีประสบการณ์กว่า 40 ปี และใช้งานทุกวัน มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้

## บทพิสูจน์ฝีมือ "อัจฉรินทร์"

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่านโยบายเร่งด่วนที่จะทำ คือ โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ เนื่องจากทุกบริการของภาครัฐ ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการให้บริการของภาครัฐ การตั้งคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินจากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้เร็วที่สุด

## จับตา "เบสทีริน" ประมูลรถเมล์

บอร์ด ขสมก.ตั้งรับก่อนรถขาด!

นายคณิตสร์ ศรีวัชรประภา ประธานบริษัท เบสทีริน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดือน ต.ค.นี้ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) จะเปิดประมูลจัดหารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) 489 คัน วงเงิน 4,020 ล้านบาท บริษัทฯจะเข้าประมูลด้วย แต่หาก ขสมก.ตัดสินใจไม่เข้าประมูล ก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯเข้าร่วมประมูลได้

## สหภาพรถไฟร้องรัฐแก้คนขาด

ทำงานควงกะหวั่นเกิดอุบัติเหตุ-อันตรายผู้โดยสาร

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ขณะนี้ว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมต้องรีบยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยด่วน เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตกต่ำแล้ว ยังอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในด้านการเดินรถเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารได้